



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศร.ยื่นประกาศผล แอดมิชชันส์15พ.ค. ไม่ปรับเกณฑ์ปี51-52

27 เมษายน 2550 23:39 น.

ศร.ยื่นยื่นประกาศผลแอดมิชชันส์ 15 พฤษภาคม ตามกำหนดเดิม สังกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งสรุปข้อมูล ส่วนที่ขาด หากเสร็จเร็วมีลุ้นประกาศก่อน ย้ำไม่เลื่อนเปิดเทอม ไม่ปรับเกณฑ์ปีการศึกษา 2551-2552 พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล หากตัดสินให้ใช้คะแนนโอเน็ตรอบ 2 สมัครงได้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ (ศร.) ให้สัมภาษณ์หลังประชุมกับ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดร.จิรณี ดันดิ รัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ ศ.ดร.สุพล นิธิไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ศร.ว่า ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองขอนแก่น ที่ห้ามใช้มติ ทปอ.ครั้งที่ 5/2549 กรณีให้ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ครั้งแรกครั้งเดียวสมัครงแอดมิชชันส์ ซึ่งทุกหน่วยงานเข้าใจตรงกันว่า สกอ.ประมวลผลคัดเลือกนักเรียนเข้าสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชันส์ได้ตามมติ ทปอ.เดิม ทุกอย่างจะเป็นไปตามกำหนดเดิม ขอยืนยันว่าจะประกาศผลคัดเลือกได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้แน่นอน หากเสร็จเร็ว อาจจะประกาศผลแอดมิชชันส์ก่อนกำหนด

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเป็นเพียงคำสั่งระงับชั่วคราวเท่านั้น คดียังค้างอยู่ในศาล ซึ่งศาลต้องพิจารณาต่อไปในกรณีที่ผู้ฟ้องขอให้นำผลสอบโอเน็ต ครั้งที่ 2 มาสมัครงแอดมิชชันส์ได้ เมื่อศาลพิพากษาออกมาเช่นไร ก็ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนั้น แต่เมื่อขณะนี้ยังไม่มีคำตัดสินใดๆ ทุกอย่างจะดำเนินการไปตามปกติ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2550 ไม่มีการเลื่อนวันเปิดเรียน และ ศร.จะไม่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์แอดมิชชันส์ในปี 2551-2552แน่นอน เพราะการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดๆ ในแอดมิชชันส์ ต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี ถ้าประกาศตอนนี้ก็ต้องไปใช้ในปีการศึกษา 2553 หากประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใดๆ ไปอีกจะสร้างความสับสนให้แก่สังคม ศ.ดร.วิจิตร กล่าวด้วยว่า กระบวนการแอดมิชชันส์นั้นมีผู้สมัครงและจ่ายเงินแล้ว 107,000 คน สกอ.

กำลังรอรายชื่อผู้ที่สอบตรงติดในแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อตัดสิทธิผู้ที่สอบตรงติดออกไป โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะส่งรายชื่อมาครบภายในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ แต่ในฐานข้อมูล สกอ.มีผู้สมัครแอดมิชชันสูงกว่า 3,500 คน ยังไม่มีข้อมูลได้คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระวิชา (จีพีเอ) จึงทำเรื่องไปยังสำนักงานปลัด ศษ.ให้ติดตามข้อมูลให้ครบภายในวันที่ 30 เมษายนนี้

ทั้งนี้ สกอ.ต้องรอให้คณะกรรมการบริหาร สทศ.ตัดสินใจว่า ผู้ที่สอบโอเน็ตในปีนี้ และไม่ได้จบ ม.6 ในปีการศึกษา 2548 ซึ่งยอดใบสมัครมีทั้งหมด 2,600 คน จ่ายเงินจำนวน 2,100 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่สมัครสอบโอเน็ตซ้ำ (เด็กซ้ำ) 541 คน ที่เหลืออีกประมาณ 1,059 คน เป็นกลุ่มที่จบก่อนปีการศึกษา 2549 และมาสอบโอเน็ตเป็นครั้งแรก หรือคนที่จบในปีการศึกษา 2548-2549 แต่สอบโอเน็ตไม่ครบทุกวิชา จึงมาสอบเพิ่มในปีนี้นั้น กรณีใดบ้างที่ถือว่าเป็นการสอบโอเน็ตครั้งแรก เมื่อข้อมูลที่ยังขาดอยู่ 3 ด้าน มาครบแล้ว สกอ.ก็จะเริ่มประมวลผลทันที

“ฝากบอกนักเรียนทุกคนที่สมัครแอดมิชชันแล้ว ตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้รอฟังการประกาศได้ ทุกอย่างที่ทำนั้นเราประกันว่ามีความยุติธรรม ไม่มีระบบลึกลับที่ทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบ”
รณว.ศึกษาธิการ กล่าว

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า จะต้องให้ข้อมูลแก่ศาลปกครองสูงสุดต่อไป เพื่อให้ศาลปกครองสามารถทำความเข้าใจระบบแอดมิชชันส์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการที่กลุ่มเด็กซ้ำระบุว่า หากให้สอบโอเน็ตครั้งเดียว จะทำให้ไม่สามารถเลือกเรียนในบางคณะได้ เพราะถ้าเรียนในบางสถาบัน และไม่ชอบสถาบันหรือคณะ จะได้ออกมาเลือกสอบใหม่นั้น สามารถทำได้ แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ต้องตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อมูลตั้งแต่เรียน ม.5 ไม่ใช่เลือกไปตามยถากรรมหรือลองเรียนไปก่อน ซึ่งเป็นการเลือกเรียนแบบขาดเป้าหมาย

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า หากยังเป็นเช่นนี้ จะยิ่งก่อให้เกิดการกวาดวิชา สูญเสียที่นั่งและงบประมาณ ยังเป็นช่องทางให้บางสถาบันการศึกษาเร่งโฆษณาหาเงิน เพื่อให้เด็กที่ต้องการหาที่เรียนในช่วงหนึ่งปี ฝากบอกเด็กที่ไปร้องต่อศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น ว่าอย่าโทษระบบหรือโทษคนอื่น ขอให้พิจารณาตัวเองก่อน อย่าคิดแต่จะแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง แต่ควรจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมให้มาก เพราะถ้าดูจากคะแนนจีพีเอ คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (จีแพ็กซ์) เด็กที่ตั้งใจสอบใหม่นั้นได้เปรียบรุ่นน้องแทบทั้งสิ้น

อธิการบดี มศว กล่าวด้วยว่า เด็ก ม.ปลายควรเริ่มค้นหาตัวเองให้เจอตั้งแต่ ม.4-ม.5 เมื่อถึง ม.6 จะได้ไม่เกิดปัญหาจะเลือกเรียนสาขาหรือคณะใด และโรงเรียน อาจารย์แนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ต้องช่วยให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอ และอยากให้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เด็กที่อยู่ในโลกมืด โลกที่ไร้เสียง ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ตอนนี้มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนกว่า 150 แห่ง มี 70 แห่ง เปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้

นายภกร รงค์นพรัตน์ ผู้ช่วย ผอ.ภาคการพิมพ์ องค์การค้ำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)กล่าวว่า สกสค.จัดพิมพ์หนังสือเรียนในปีการศึกษา 2550 โดยใช้กระดาษถนอมสายตาแทนกระดาษปอนด์ นำร่องในวิชาภาษาไทย ชั้น ม.1 และ ม.4 แต่ยังคงตีราคาขายไว้เท่าเดิม ตอนนี้จัดพิมพ์หนังสือเรียนในวิชาหลัก 4 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วพร้อมวางจำหน่ายกว่า 50 ล้านเล่ม คิดเป็น 85% อีก 15% คือหนังสือเรียนที่จะใช้ในเทอมสอง กำลังทยอยจัดพิมพ์และยืนยันเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนนี้

นายชัชพัฒน์ บุญประเสริฐ ผู้ช่วย ผอ.ภาคการค้า องค์การค้าของ สกสค. กล่าวว่า ช่วงเปิดเทอมนี้ได้จัดกิจกรรม “Back to School” นำหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน ขายในราคาพิเศษลดราคาตั้งแต่ 5-40% ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา ในวันที่ 2 เมษายน-30 มิถุนายนนี้ เปิดจำหน่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.